

งานธุรการ สป.
รับเลขที่ ๙๒๒
วันที่ 20 ก.ค. 2565
เวลา 13.46 น.



สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เลขรับ 5796
20 ก.ค. 2565

ฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย

รับที่ 182/65

วันที่ 21 ก.ค. 2565

โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์.....น.

ด่วนที่สุด

ที่ บร ๐๐๒๑/ว ๕๒

ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ติดตามสภาวะอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ ฉบับที่ ๒ (๑๓๔/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และกองอำนาจการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าจะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลัน โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย (อ.เมืองฯ ด้านซ้าย ท่าลี่) หนองคาย (อ.โพนพิสัย รัตนวาปี) สกลนคร (อ.บ้านม่วง) บึงกาฬ (อ.เมืองฯ โซ่พิสัย เซกา ปากคาด บึงโขงหลง ศรีวิไล บุ่งคล้า) ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ แก้งคร้อ บ้านเขว้า หนองบัวแดง) ขอนแก่น (อ.เมืองฯ ชุมแพ ภูเวียง ภูผาม่าน เวียงเก่า หนองนาคำ) กาฬสินธุ์ (อ.เมืองฯ ยางตลาด) นครราชสีมา (อ.เสิงสาง จักราช พิมาย ห้วยแถลง ชุมพวง หนองบุญมาก ลำทะเมนชัย บัวใหญ่) บุรีรัมย์ (อ.นางรอง ละหานทราย ประโคนชัย เฉลิมพระเกียรติ โนนดินแดง โนนสุวรรณ ลำปลายมาศ บ้านด่าน) และสุรินทร์ (อ.ปราสาท ทาปเซิง) จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <http://www.tmd.go.th> หรือที่ ๐-๒๓๙๙-๔๐๑๒-๑๓

และ ๑๑๘๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา <https://www.tmd.go.th> หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ ๑๑๘๒ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ เช่น ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน/สิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย

๒. แจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในขณะที่เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากได้ และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๓. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ จากปัจจัยต่างๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย จิตอาสา ภาคเอกชน และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก บรรเทาภัย และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์สาธารณภัย ให้แจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๗๘๔ หรือ แจ้งผ่านไลน์ “ปก. รับแจ้งเหตุ ๑๗๘๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน Line ID : @1784DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือรายงานให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบทางกลุ่มไลน์ “ป้องกัน (ปก.) บุรีรัมย์” และส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ ทราบในเบื้องต้นทันทีทางโทรสาร ๐๔๔๖๖ ๖๕๕๖-๙ และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด



(นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการจังหวัด